

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อวิชา การบัญชี 1

ขอบเขตของวิชา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ภาษีเงินได้ และหนี้สิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
การบัญชีการเงิน 1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน	เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินภายในกรอบของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน	- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์ 2. สินทรัพย์หมุนเวียน 2.1 สินค้าคงเหลือ	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. เงินลงทุน 3.1 การรวมธุรกิจ 3.2 งบการเงินรวม 3.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.5 การร่วมการงาน 3.6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบการเงินรวม ตลอดจนการรวมธุรกิจ	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	ให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้นทุน การกู้ยืม และสัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)	- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
4.2 ต้นทุนการกู้ยืม 4.3 สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)		<ul style="list-style-type: none"> - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)
5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
7. การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจ และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
8. การด้อยค่าของสินทรัพย์	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
9. ภาษีเงินได้และเงินที่นำส่งรัฐ	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้และเงินที่นำส่งรัฐ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
10. หนี้สิน 10.1 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 10.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน	เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าและปัญหาในทางปฏิบัติ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และผลประโยชน์ของพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

**รายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

หัวข้อและเนื้อหา	วัตถุประสงค์	เอกสารที่ต้องศึกษา
		<ul style="list-style-type: none"> - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ ผลประโยชน์ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ ของ รายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
<p>11. เครื่องมือทางการเงิน</p>	<p>เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการ การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของ เครื่องมือทางการเงินและการบัญชี ป้องกันความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน